




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวเสาวณี ชำนาญกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๖๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางจริยา วารีกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๒๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๒๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	นางสาวพรธรรณีภา บุษบงไพรวลัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายสุนทร กูเจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดบริหารการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการรับเลือก นางสาวพรณิภา บุชบังไพรวัลย์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๗๕๑</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพรรณนิภา บุขงไพรวลัย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๒๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ ๖๐ ปี สถานภาพหย่าร้าง อาชีพรับจ้าง มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๓ น. โดยบุตรเป็นผู้พามาตรวจ ผู้ป่วยมาตรวจด้วยอาการปวดท้อง ปวดทั่วๆท้อง อาเจียน ๒ ครั้ง ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาลและปวดท้องมากขึ้น ๓ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ประเมินผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ทำทางกระสับกระส่าย สัญญาณชีพแรกรับ ความดันโลหิต ๑๐๘/๘๑ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๙ ครั้งต่อนาที แพทย์ได้ส่งผู้ป่วยถ่ายภาพรังสีทางช่องท้อง (film abdomen series) พบว่ามีลมในช่องท้อง (free air) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุ (Peptic Ulcer Perforation) จำเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แพทย์มีแผนการรักษา คือการทำผ่าตัดเย็บซ่อมกระเพาะอาหารทะลุ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำเป็น ๐.๙% NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ในอัตราการไหล ๑๕๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกสู่กระเพาะอาหารเพื่อระบายลมและของเหลวในกระเพาะอาหาร สอนคาสาขสวสนบัสสวสวจะเจาะเลือดส่งตรวจโลหิตวิทยา ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจระดับเกลือแร่ ตรวจการแข็งตัวของเลือดและส่งตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา และรับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยชาย ๑๕ ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาโดยทำการผ่าตัดเย็บซ่อมกระเพาะอาหารทะลุ(explor lap simple suture with omental graft) หลังผ่าตัดแผลผ่าตัดแห้งดี ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาในการรักษาตัว ๑๐ วัน และนัดมาตรวจอีกครั้งในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ สรุปการดูแลผู้ป่วยรายนี้ได้ให้จากการติดตามและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยเป็นเวลา ๑๐ วัน และเยี่ยมจำนวน ๓ ครั้ง พบว่ามีปัญหาทั้งหมด ๒ ข้อได้รับการแก้ไขทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้องและมาตรวจตามนัดของแพทย์

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว ลดความรุนแรงของโรค

๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค พยาธิสภาพของโรค อาการ อาการแสดง

การดำเนินของโรค วิธีการรักษาพยาบาล และการปฏิบัติตัวตามแผนการรักษาและให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล

๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ตลอดจนรับทราบช่องทางการ

ใช้บริการทางสุขภาพ เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหาร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค อาการ และอาการแสดงของโรค กระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหาร วิธีการรักษา และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน หรืออาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตามมา จากโรคกระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหารได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น เช่นคนในครอบครัวญาติพี่น้อง บุคคลในสังคมของผู้ป่วย ซึ่งเป็นการให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงจึงเป็นการเผยแพร่การป้องกันโรคกระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เสียเวลาในการมาตรวจรักษา ลดจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ที่มีโรคกระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหารเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค เป็นต้น

๓. สามารถป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหารในบุคคลทั่วไปได้ จากการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรค การดำเนินโรค สาเหตุการเกิดโรค วิธีป้องกันและการปฏิบัติตัวให้แก่บุคคลทั่วไป และผู้มารับบริการด้านอื่นๆในโรงพยาบาลด้วย

๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารและแผลในกระเพาะอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ